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Þingskjal 217  —  212. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um að Hof á Akureyri fái fjárframlög úr ríkissjóði.

Frá Höskuldi Þórhallssyni.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að Hof á Akureyri fái sams konar og hlutfallslega jafn-
mikil fjárframlög úr ríkissjóði og Harpa í Reykjavík?


